

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)
โทร. 02-659-8026, 02-659-8028
E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

YONG - ไม่เล่นตามตลาดเอาเลย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว...

ก็แน่นอนอยู่แล้ว หุ่นเล็ก ๆ ก็มักจะอย่างนี้แหละ ไม่ต้องสนใจเลยว่าตลาด จะเป็นภาวะไหน แก่งอย่างไร แต่ส่วนใหญ่ณะ เวลาตลาดดี ๆ หรือ แนวโน้มตลาดที่เป็นกระทิงมาก ๆ หุ่นเล็ก ๆ หรือ หุ่นกลาง ๆ ก็ไม่เอาทางขึ้นเหมือนตลาดชกเท่าไรนะ อาจจะขึ้นบ้างในบางตัวบางจังหวะ แต่ก็ไม่ได้ดังใจเท่าไร... แล้วก็อย่างที่เห็นเมฆกล่าวไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ไม่นานว่า ระยะนี้ เห็นแต่หุ่นเล็กวิ่งขึ้น ก็พาให้หวั่นใจว่าตลาดจะเล่นทางไหนมากกว่ากัน หุ่นเล็ก ๆ มักจะมาในจังหวะที่ตลาดซิม ๆ หรือ แก่งแคบ ในทิศทางออกด้านข้าง... แล้วพอเห็นตลาดวันวาน หลาย ๆ ท่านก็อาจมีข้อโต้แย้งได้เหมือนกันนะว่า จริง ๆ แล้วหุ่นใหญ่ ๆ หลาย ๆ ตัว ก็ไม่เสียอาการอะไรเลยนะ แค่ว่าเดลต์ตัวเดียวกระมัง ที่ทำตลาดติดลบ ก็เหมือนกับในวันที่ดีตลาดดี ๆ ก็ที่เดลต์เหมือนกัน ที่ขึ้นแรง ๆ... เอาเถอะครับ จะไปหาเหตุหาอะไรมากมายกล่าวกันไป ก็อยู่ในเรื่องของอารมณ์ของแต่ละคนแต่ละท่าน แต่ถ้าจะกล่าวถึงตลาดกันจริงๆ เห็นเมฆเชื่อตามเงื่อนไข ถ้าจะลงในระยะนี้ ก็ไม่แปลกใจ ต่อให้ลงไปถึง 1520+/- อีกครั้ง ก็เฉย ๆ หรือ จะลงไป 1500 หรือต่ำกว่า ก็ยังคงต้องมองทางซื้อไว้ก่อนอยู่ดี เพราะเงื่อนไขของการเป็นคลื่น 4 มันเป็นคลื่นที่ต้องซื้อ เพื่อรอการขึ้นในคลื่น 5 ได้ ต่อไป... ตามหลักการแล้ว คิดแล้วต้องทำ ในเมื่อมาถึงตามที่คิดไว้แล้ว ก็ต้องทำ ยังไม่ต้องลังเล ถ้าตอนนี้เรามีหุ้นมาจากระดับ 1520+/- เมื่อเร็วๆ นี้ไปแล้ว ถ้าหากจะอ่อนตัวไม่แยะ ก็ยังลุ้นต่อไปได้ หรือ ถ้าเกิดขึ้นจนผ่าน 1630 ได้ก่อน ก็ยังดี ถ้ายังไม่ได้ การลงใดๆ ก็อย่าต่ำกว่า 1460 ที่เคยว่าไว้นั่นแหละครับ

ดูตามเกม...

เห็นการเล่นขย่ำแรง ๆ หรือหาในวันวาน ก็ต้องเปิดกราฟดูกันหน่อยแล้วล่ะ แล้วพอเห็นกราฟ จะคิดอย่างไรได้ล่ะ สวยแบบนี้ แล้วเล่นมาขนาดนี้ ถ้าจะเอาจริงๆ จะลงตอนไหนไม่ได้อะไร

แนวรับ : ... 3.20-3.10 และ ยืน 3.00 ไม่ได้ ก็จะไม่ถือหุ้น

เป้าหมาย : ... 3.40-3.50 และ อาจจะคาดหวังถึง 3.9-4.0 ได้

Price Chart...(YONG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น YONG... จริง ๆ ถ้าเอาทรงกราฟเต็ม ๆ มาดูกันนั้น ก็อาจจะมองในรูปแบบที่เป็นแนวโน้มดีเลย โอกาสจะขึ้นเพื่อทำรูปแบบ ด้วยหรือซาม นั้น ก็หวังได้ ซึ่งนั่น เป้าหมายก็จะอยู่ที่ระดับ 4.50 กันนั่นแหละ แต่ถ้าถามว่าจะมากกว่านั้นได้ไหม ก็ลองอ่านที่เรื่องของเส้นค่าเฉลี่ย ตามภาพนี้ คร่าว ๆ เราก็น่าจะเห็นว่าราคา ที่เส้นค่าเฉลี่ยเรียงตัวกันในภาวะกระทิงนั้น อยู่ที่ 3.00 นั้นแปลว่า เราอาจจะคาดหวังแนวโน้มระยะกลาง ๆ ได้ ถึงระดับ 6+/- กันก็ได้นะ... แต่ก็อย่ารีบมันใจเกินไป อาจจะมีไม้หลอกให้ดูว่าเรียงตัวดี แล้วหักลงมาก่อนซัก 1 รอบ ก็ได้ นั่นแปลว่า ถ้าต่ำกว่า 3.00 ก่อน เราก็ต้องหนีออกมาตั้งหลักก่อน แล้วค่อยรอดูจังหวะใหม่อีกที

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคีย ฮัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่าง ๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน